

Số: 65 /BC-HĐND

Hớn Quản, ngày 05 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO

Tổng hợp ý kiến tại phiên họp Tổ đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp giữa năm 2023, HĐND huyện khóa XII

Căn cứ Thông báo số 41/TB-HĐND ngày 28/4/2023 của Thường trực HĐND huyện về dự kiến nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp giữa năm 2023, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Trên cơ sở ý kiến của đại biểu HĐND huyện tại phiên họp Tổ đại biểu trước kỳ họp giữa năm 2023, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thường trực HĐND huyện tổng hợp ý kiến tại phiên họp Tổ như sau:

I. Về việc thảo luận và cho ý kiến về một số báo cáo trình kỳ họp

Về cơ bản đại biểu thống nhất với các báo cáo và có một số ý kiến như sau:

1. Tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử thị trấn Tân Khai:

- Công tác đo đạc, cấp đổi sổ CNQSDĐ cho người dân trên địa bàn huyện còn nhiều bất cập, thời gian giải quyết thủ tục chưa đảm bảo theo quy định. Các hộ dân khu vực đập Bào úm đã bị thu hồi đất, nhưng chưa được cấp lại sổ...gây rất nhiều khó khăn cho người dân. Đề nghị làm rõ những nội dung này, làm rõ việc quản lý, bổ sung quy hoạch đất đai.

- Đường vành đai khơi đào đường ống dẫn nước, bên có nắp đập bên không, rất nguy hiểm cho người dân trong quá trình lưu thông. Đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công, tăng cường đảm bảo an toàn cho người dân trong quá trình thi công.

- Các cơ sở sản xuất như: Xưởng gỗ Hoài Như xả khói có mùi hôi; Xưởng thu mua ve chai tại tổ 01 khu phố Tàu Ô gây ô nhiễm môi trường, khói bụi, nguồn nước....Đề nghị có cơ quan, ban, ngành sớm có biện pháp xử lý.

- Đề nghị Điện lực Hớn Quản, rà soát, kiểm tra đường dây trung và hạ thế đường điện và các trạm trên địa bàn thị trấn Tân Khai vì điện quá yếu, không đảm bảo an toàn....

- Đề nghị dự báo tình hình lao động, việc làm để người dân được tiếp cận các chính sách hoặc tìm việc làm cho phù hợp.

2. Tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử xã Tân Hiệp

- Tỷ lệ thi hành án về việc (đạt 21,28%), về tiền (đạt 22,26%) đạt thấp; có nhiều vụ việc kéo dài qua các năm; một số nguyên nhân lặp lại như các báo cáo trình trước đây; chưa nêu ra vấn đề tham mưu cho BCD Thi hành án dân sự



huyện trong hoạt động Ban. Đề nghị làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý điều hành thực thi nhiệm vụ và tham mưu cho Trưởng ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện trong lĩnh vực thi hành án trên địa bàn huyện.

- Làm rõ nguyên nhân số lượng HTX thành lập mới đạt thấp;
- Làm rõ nguyên nhân tình hình tội phạm, TNGT có chiều hướng gia tăng.

3. Tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử xã Tân Hưng: Trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri, đề nghị HĐND huyện cần bám sát, theo dõi việc giải quyết các nguyện vọng chính đáng của cử tri để không phải nhắc lại trong các cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp và các cuộc tiếp theo. UBND huyện chỉ đạo các ngành giải quyết thấu đáo, dứt điểm từng vụ việc ở từng lĩnh vực, từng địa phương và công khai minh bạch để cử tri được biết và tiếp tục theo dõi, giám sát.

4. Tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử xã Tân Hiệp, An Khương, Minh Tâm - An Phú, Thanh An: Tỷ lệ thi hành án về việc (đạt 21,28%), về tiền (đạt 22,26%) đạt thấp; có nhiều vụ việc kéo dài qua các năm; một số nguyên nhân lặp lại như các báo cáo trình trước đây; chưa nêu ra vấn đề tham mưu cho BCĐ Thi hành án dân sự huyện trong hoạt động Ban. Đề nghị làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý điều hành thực thi nhiệm vụ và tham mưu cho Trưởng ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện trong lĩnh vực thi hành án trên địa bàn huyện; đồng thời làm rõ nguyên nhân dẫn tới tỷ lệ thi hành án đạt thấp, giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2023.

5. Tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử xã Thanh An

Tại Báo cáo số 16/BC-TA ngày 19/6/2023 của Tòa án nhân dân huyện đề nghị đánh giá rõ các hạn chế: Trong 6 tháng đầu năm 2023 “Về công tác giải quyết, xét xử các loại án” còn thấp (đạt tỷ lệ 56,8%). Công tác “Thụ lý giải quyết án theo Luật Tố tụng” đối với “Án dân sự” còn chậm, vẫn còn 164 vụ.

Đồng thời đề nghị đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm khắc phục các hạn chế nêu trên, thông tin lộ trình cụ thể để giải quyết đối với các án tồn đọng 06 tháng đầu năm 2023; dự kiến % số án phải hoàn thành trong 06 tháng cuối năm 2023.

II. Đề xuất nội dung chất vấn tại kỳ họp

1. Tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử xã Phước An - Tân Quan

- **Nội dung 1:** Ngày 27/7/2022, ông Nguyễn Vũ Tiến đã chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn trong việc đo đạc bản đồ địa chính thửa đất khi tòa án thực hiện việc tuyên án. Tham gia cuộc họp gồm lãnh đạo các đơn vị: Tòa án nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Phòng TN&MT, Thanh tra huyện, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện. Sau buổi làm việc, UBND huyện đã có Thông báo Kết luận số 147/TB-UBND ngày 04/8/2022 giao các ngành có liên quan phối hợp thực hiện. Đề nghị UBND huyện cho biết đến thời điểm này có bao nhiêu trường hợp được xử lý, bao nhiêu trường hợp chưa xử lý sau khi có kết luận của UBND huyện? Trách nhiệm phối hợp của Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện, Tòa án nhân dân huyện; Phòng TN&MT đã làm được những gì theo Thông báo Kết luận số 147/TB-UBND của

UBND huyện đề có cơ sở cấp giấy chứng nhận QSD đất cho người dân theo quy định?

- **Nội dung 2:** Tuyến đường ngã ba Xa Cát kết nối Khu công nghiệp Việt Kiều và xã Minh Đức đến thời điểm này tiến độ thi công rất chậm, gây khó khăn và nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, tiến độ thi công tuyến đường Phước An vào xã Tân Quan kéo dài quá lâu, trong quá trình thi công, đơn vị thi công không tưới nước làm bụi bẩn, ô nhiễm đến các hộ dân sống 2 bên tuyến đường (Theo Công văn số 126/BQLDA ngày 22/5/2023 về việc trả lời ý kiến của cử tri, trong Công văn trả lời sẽ hoàn thành thi công tuyến đường trên trong đầu tháng 6/2023, tuy nhiên đến nay chưa hoàn tất thi công). Trước đây trên tuyến đường này có mương thoát nước làm bằng đá hộc rất kiên cố, nhưng nay làm lại đường lại không thấy làm mương thoát nước, theo hiện trạng tuyến đường này lượng nước từ lô cao su vào mùa mưa lượng nước rất lớn tràn qua đường ngập vào nhà dân, gây nên rất nguy hiểm.

Đề nghị UBND huyện cho biết lý do tại sao tiến độ thi công 2 tuyến đường trên chậm và cho biết hướng xử lý đối với những vấn đề nêu trên. Đồng thời báo cáo kết quả việc khắc phục một số tồn tại đến nay chưa xử lý đối với 02 tuyến đường trên trong phiên chất vấn kỳ họp cuối năm 2022, cụ thể: *“Tuyến đường ngã ba Xa Cát kết nối khu công nghiệp Việt Kiều và xã Minh Đức (việc giải phóng mặt bằng chậm tiến độ; trụ điện chưa được giải tỏa không có hàng rào che chắn và cấm biển báo gây nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông; công trình hiện đang thi công nhưng có đoạn gần 800m từ ngã ba Bưu điện (cũ) xã Minh Đức hướng ra Quốc lộ 13 mới thảm nhựa nóng nhưng bong tróc nhiều chỗ phải vá dặm dẫn đến mặt đường không bằng phẳng, thiếu tính liên kết)”*.

- **Nội dung 3:** Đường Đông Tây 9 giai đoạn 1 với chiều dài khoảng 600m, điểm đầu từ Quốc lộ 13 điểm cuối đến đường Trục chính Bắc Nam. Hiện nay công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đã cơ bản hoàn thành, tuy nhiên hiện nay còn 02 hộ dân có đất tiếp giáp Quốc lộ 13 là hộ ông Đỗ Ngọc Sáng và hộ ông Vũ Công Tài không chấp nhận phương án đền bù và thường xuyên đến Ban Tiếp công dân huyện gặp lãnh đạo nhiều lần để trình bày nguyện vọng của mình nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Đề nghị UBND huyện cho biết lý do vì sao không xử lý để kéo dài sự việc trong nhiều năm gây phiền hà, bức xúc đối với nhân dân và cho biết hướng giải quyết vấn đề trên trong thời gian sớm nhất để 02 hộ dân ổn định cuộc sống.

2. Tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử xã Đông Nơ

- **Nội dung 1:** Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 của UBND huyện, giải ngân vốn đầu tư công ước thực hiện 06 tháng đầu năm 2023 chỉ đạt 41% kế hoạch vốn giao, trong đó giải ngân vốn ngân sách huyện chỉ đạt 21% kế hoạch vốn giao (Kế hoạch vốn giao 206,1 tỷ đồng, giải ngân là 43,623 tỷ đồng). Đề nghị UBND huyện cho biết nguyên nhân? Đồng thời đề nghị UBND huyện có văn bản báo cáo về tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư công do cấp huyện làm chủ đầu tư, trong đó cần thông tin cụ thể từng

dự án như sau: Tên dự án; tổng mức đầu tư; kế hoạch vốn bố trí giai đoạn và năm 2023; chủ đầu tư; nhà thầu thi công; thời gian thực hiện dự án; thời gian thực hiện hợp đồng; thời điểm khởi công; thời điểm dự kiến hoàn thành; khối lượng đã hoàn thành; nguồn vốn đã giải ngân; những khó khăn, vướng mắc; nguyên nhân của khó khăn, vướng mắc; giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; kiến nghị đề xuất (nếu có); ...

- **Nội dung 2:** Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 của UBND huyện cũng có đánh giá “*Nguồn lực để đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ chương trình giáo dục phổ thông 2018 và đạt chỉ tiêu trường đạt chuẩn quốc gia nhất là mua sắm thiết bị tối thiểu cho cấp tiểu học, trung học cơ sở năm học 2022 - 2023 còn gặp nhiều khó khăn*”... Đề nghị UBND huyện cho biết các giải pháp cụ thể trong thời gian tới để giải quyết khó khăn này, đồng thời cho biết giải pháp cụ thể để đạt chỉ tiêu 12 trường chuẩn quốc gia trong năm 2023.

- **Nội dung 3:** Được biết trên địa bàn huyện có những trường 3 năm nay chưa được bổ nhiệm cán bộ quản lý, đặc biệt là những đơn vị sau khi sáp nhập như trường TH&THCS An Khương thiếu Hiệu phó chuyên môn bậc TH, trường TH&THCS Minh Đức thiếu Hiệu phó chuyên môn bậc THCS, trường THCS Tân Hưng thiếu 02 Hiệu phó trong 02 năm liền và nhiều trường Mầm non thiếu Hiệu phó trong lộ trình xây dựng trường chuẩn quốc gia... Vấn đề này làm ảnh hưởng đến việc thực hiện yêu cầu về nâng cao chất lượng giáo dục tại các trường học thời gian qua. Bên cạnh đó, hiện một số trường học đang thiếu giáo viên nhưng đến nay huyện vẫn chưa tổ chức thi tuyển giáo viên còn thiếu trong số biên chế giáo viên được tỉnh giao trong 6 tháng đầu năm 2023. Đề nghị Phòng Nội vụ cho biết lý do?

- **Nội dung 4:** Thời gian qua có nhiều giáo viên hợp đồng ở các trường mầm non trên địa bàn huyện đã xin nghỉ việc, dẫn đến tình trạng thiếu giáo viên ở bậc học Mầm non, các trường học, do đó không có kinh phí chi trả cho giáo viên dạy dư giờ, học sinh mầm non phải dồn lớp, thậm chí không dám nhận thêm học sinh mầm non vì quá tải... Qua tìm hiểu được biết một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng giáo viên hợp đồng nghỉ việc là do lương thấp và không còn được hưởng chế độ phụ cấp 244 theo Công văn số 84/NV-CCVC ngày 09/02/2022 của Phòng Nội vụ về việc tạm ngưng chi phụ cấp 244 đối với giáo viên hợp đồng bậc mầm non. Đề nghị Phòng Nội vụ cho biết rõ hơn về căn cứ pháp lý đề nghị tạm ngưng chi phụ cấp 244.

3. Tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử xã An Khương: Qua các buổi tiếp xúc cử tri được nhân dân phản ảnh cũng như qua xem xét báo cáo kết công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm cho thấy tình hình thanh thiếu niên trên địa bàn huyện sử dụng ma túy có chiều hướng tăng. Đặc biệt là thanh thiếu niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đề nghị Công an huyện cho biết có giải pháp gì để hạn chế tình hình này trong thời gian tới.

Trên đây là Báo cáo tổng hợp ý kiến của Thường trực HĐND huyện tại phiên họp Tổ đại biểu trước kỳ họp giữa năm 2023, HĐND huyện khóa XII. Đề

ngợi các cơ quan, đơn vị báo cáo bổ sung, làm rõ và chuẩn bị nội dung trả lời
chất vấn theo quy định. T. M

Nơi nhận:

- UBND, UBMTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- LDVP, CV(Tuyên);
- Lưu: VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trịnh Thanh Triều

